

Số: 45 /BC-UBND

Hung Yên, ngày 11 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013
và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
trong quý I năm 2013 tỉnh Hưng Yên**

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1790/VPCP-KTTH ngày 06/3/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Hưng Yên báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trong quý I năm 2013 của tỉnh Hưng Yên như sau:

1. Việc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

- UBND tỉnh Hưng Yên cùng các cấp, các ngành, các cơ quan trong tỉnh đã bám sát những nội dung trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, đồng thời căn cứ vào thực tế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 160/Ctr-UBND ngày 30/01/2013; trong đó, đưa ra các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường ổn định kinh tế của tỉnh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Trong việc kiểm soát giá cả, thị trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai, đầy đủ giá hàng hóa, bán hàng hóa theo giá niêm yết; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố thành lập các tổ kiểm tra liên ngành phù hợp với từng địa phương thực hiện kiểm tra thường xuyên, đột xuất về giá cả hàng hóa, chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt là trong dịp lễ, Tết vừa qua. Mặt khác, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thường

xuyên tổ chức việc tuyên truyền nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam".

- Xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2013, qua đó tăng cường trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND các cấp trong việc triển khai đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm công khai minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận; qua đó, sửa đổi và thay thế những thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đến nay, bộ thủ tục hành chính đã được các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, và công bố công khai, giúp các doanh nghiệp tiếp cận một cách thuận lợi, giảm thiểu tối đa thời gian và thủ tục.

- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, nhất là các giải pháp về miễn, giảm và gia hạn thời hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đã tổ chức Hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm biểu dương những doanh nghiệp tiêu biểu, có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả; thông qua hội nghị doanh nghiệp có thể trao đổi tình hình hoạt động, những khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, đồng thời đề xuất những giải pháp kiến nghị nhằm tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa một cách bền vững, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên cơ sở đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; cải thiện và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhỏ và vừa cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận các nguồn lực và thị trường; trong đó, đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp như: Hoàn thiện khung pháp lý về gia nhập, hoạt động và rút khỏi thị trường, hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp, hỗ trợ đổi mới công nghệ và áp dụng công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung nâng cao hiệu lực quản trị, đẩy mạnh quá trình hình thành các cụm liên kết, cụm công nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận đất đai...

- Theo dõi sâu sát tình hình dịch, bệnh trên địa bàn. Chỉ đạo kịp thời các cấp, các ngành và các địa phương thực hiện các biện pháp khẩn trương dập dịch cúm gia cầm, dịch lợn tai xanh, dịch lở mồm long móng gia súc... trên địa bàn; mặt khác, chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kiến thức để người dân hiểu rõ về dịch bệnh gia súc, gia cầm để huy động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan và các địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh theo lĩnh vực và địa bàn quản lý để UBND tỉnh nắm bắt thông tin

và có các giải pháp chỉ đạo kịp thời, không để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên năm 2013 để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo và điều hành công tác phòng, ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phòng chống mua bán người năm 2013. Theo đó, chỉ đạo các ngành, chức năng của tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện và đề xuất các chủ trương, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời tội phạm; Chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán; Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong các dịp lễ, tết đầu năm; Đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2013, trong đó xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2013 nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, trấn áp, truy quét các loại tội phạm, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp nhằm kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của các loại hình tội phạm, nhất là các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống yên bình, hạnh phúc của nhân dân.

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Hưng Yên năm 2013, trong đó có các giải pháp cụ thể để điều hành, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương thực hiện nhằm đạt các chỉ tiêu cụ thể trong việc giám sát, khống chế các dịch bệnh ở người như: Bệnh tiêu chảy cấp, Bệnh cúm A (H5N1), bệnh cúm A (H1N1), bệnh tay chân miệng... nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời các dịch bệnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe người dân.

Nhìn chung, các nhiệm vụ đã nêu tại hai Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP của Chính phủ đã được UBND tỉnh cụ thể hóa thành các giải pháp hành động cụ thể trong Chương trình hành động số 160/CTr-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh, và các giải pháp, nhiệm vụ tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra.

2. Một số kết quả kinh tế - xã hội đạt được trong thời gian qua

Sau ba tháng tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên đã có một số chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm (GDP) trên địa bàn tỉnh tăng 7,5% (kế hoạch cả năm tăng 8 - 8,5%); giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản theo giá so sánh 2010 tăng 0,97% (kế hoạch cả năm 1-1,5%); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,70% (kế hoạch cả năm tăng 11 - 12%); giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 9,95% (kế hoạch cả năm tăng 13 - 14%); tổng vốn đầu

tư phát triển trên địa bàn đạt 4.039 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 11,84%; chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 2,04% so với tháng 12 năm 2012; kim ngạch xuất khẩu đạt 303 triệu USD (đạt 24,22% kế hoạch); thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.320 tỷ đồng (đạt 24,35% kế hoạch).

Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên trong quý I năm 2013 cụ thể như sau:

- Sản xuất nông nghiệp: Sản xuất vụ đông với tinh thần tích cực, cần cù, chịu khó của nông dân, sự chỉ đạo của UBND tỉnh năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết, tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở nên vẫn đạt được kết quả đáng khích lệ. Diện tích cây vụ đông đạt 12.984 ha, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, diện tích ngô đạt 4.210 ha, khoai lang 517 ha, đậu tương 1.048 ha, rau các loại 6.235 ha. Sản xuất vụ xuân đã cơ bản hoàn thành, đạt trên 40 nghìn ha, đảm bảo kế hoạch và lịch thời vụ. Trong cơ cấu cây trồng, diện tích lúa chất lượng cao, lúa lai tiếp tục được mở rộng. Việc theo dõi và dự báo tình hình sâu bệnh trên cây trồng được thực hiện thường xuyên, sâu sát. Về chăn nuôi, trong ba tháng qua dịch bệnh đối với đàn gia súc, gia cầm đã xuất hiện và diễn biến khá phức tạp trên địa bàn một số tỉnh thành trong cả nước và trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện cúm gia cầm đàn vịt 2.000 con của 1 hộ gia đình ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động; trước tình hình đó, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Kim Động cách ly dập dịch, tiêu huỷ toàn bộ đàn vịt và đến nay sau gần 1 tháng không còn hiện tượng lây lan dịch bệnh. Qua khảo sát sơ bộ đàn gia súc, gia cầm quý I năm 2013 so với cùng kỳ năm trước, đàn trâu tăng 3%, bò giảm 5%, đàn lợn tương ứng năm trước, gia cầm tăng 2%, sản lượng thủy sản quý I tăng 11,7% so cùng kỳ.

- Sản xuất công nghiệp vẫn khó khăn và tăng trưởng chậm. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I năm 2013 tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, một số ngành sản xuất vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, tiêu biểu như: Công nghiệp khai thác tăng 10,99%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 12,43%; sản xuất thiết bị điện tăng 12,72% ...

- Về dịch vụ, thương mại: Thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh khá phong phú, đa dạng, giá cả ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua sắm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa quý I năm 2013 đạt 3.916 tỷ đồng, tăng 11,84% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất nhập khẩu đạt 303 triệu USD, tăng 38,95% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực tư nhân đạt 113 triệu USD, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 189 triệu USD. Nhìn chung, trong quý I, thị trường tiêu thụ trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng thị trường xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì tốt. Giá trị nhập khẩu hàng hóa đạt 408 triệu USD, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực kinh tế tư nhân đạt 160 triệu USD, tăng 29,08% so cùng kỳ năm trước, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 248 triệu USD, tăng 66,06% so cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,22% so với

tháng 2, tăng 6,71% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,04% so với tháng 12 năm trước, bình quân quý I năm 2013 tăng 7,04% so với quý I năm 2012.

- Về đầu tư phát triển, mặc dù trong bối cảnh kinh tế cả nước nói chung và của tỉnh Hưng Yên nói riêng còn nhiều khó khăn, song việc thực hiện vốn đầu tư quý I năm 2013 trên địa bàn tỉnh vẫn tăng khá, nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực nhà nước. Về đầu tư nước ngoài, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 247 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động, với tổng số vốn đăng ký đạt 2.232 triệu USD, trong đó từ đầu năm đến nay có 9 dự án đăng ký mới, với tổng số vốn đăng ký đạt 49 triệu USD.

- Về thu chi ngân sách: Thu ngân sách nhà nước quý I năm 2013 ước đạt 1.320 tỷ đồng, tăng 36,28% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa đạt 1.000 tỷ đồng tăng 25,59% so với cùng kỳ năm trước, thuế xuất nhập khẩu đạt 320 tỷ đồng, tăng 85,66% so với cùng kỳ. Một số khoản thu nội địa tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 276 tỷ đồng, tăng 44,67%; các khoản thu từ đất 172,7 tỷ đồng, tăng 364,69%... Chi ngân sách nhà nước đạt 1.290 tỷ đồng, tăng 11,03% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển 490 tỷ đồng, giảm 16,01% so cùng kỳ; chi thường xuyên 800 tỷ đồng, tăng 38,43% so với cùng kỳ. Đến 10/3/2013, tổng nguồn vốn tín dụng 27.092 tỷ đồng, giảm 2,93% so với 31/12/2012, vốn huy động dân cư và tổ chức kinh tế chiếm 70,15% nguồn vốn, dư nợ cho vay đạt 22.471 tỷ đồng, nợ xấu chiếm 0,85% tổng dư nợ.

- Kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được chú trọng. Các tuyến đường giao thông trọng điểm của tỉnh thường xuyên được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các đơn vị tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ như: Dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; dự án nâng cấp đường đê tả Sông Hồng; dự án tỉnh lộ 200; các tuyến đường giao thông nông thôn đang được triển khai khá nhanh. Hoạt động vận tải hàng hoá và hành khách cơ bản được quản lý nề nếp, nhất là trong dịp lễ, Tết. Khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 3,8 triệu tấn, tăng 11,77% so cùng kỳ, khối lượng hàng hoá luân chuyển đạt 147,5 triệu tấn.km, tăng 13,37% so cùng kỳ; hành khách vận chuyển đạt 2,3 triệu lượt khách, tăng 10,62% so cùng kỳ, hành khách luân chuyển đạt 147 triệu lượt khách.km, tăng 14,93% so cùng kỳ.

- Về một số hoạt động văn hóa, xã hội: Từ đầu năm, các hoạt động thông tin cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi tại khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh nổi bật của Đảng, nhà nước và Bác Hồ đến mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của người dân. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công luôn được quan tâm; đã tổ chức các cuộc thăm hỏi và tặng quà các đối tượng là người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. Công tác y tế thường xuyên được chú trọng. Từ đầu năm, các hoạt động giám sát trên địa bàn được thực hiện tốt, bảo đảm chế độ trực và báo cáo các

dịch bệnh đúng quy định kịp thời. Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được chỉ đạo thường xuyên và tăng cường trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp hành động cụ thể theo kế hoạch của tỉnh để thực hiện đúng và có hiệu quả nhiệm vụ mà Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ đã đề ra, góp phần tháo gỡ những khó khăn, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 của tỉnh.

UBND tỉnh Hưng Yên trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ. *đ*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH^T.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thông
Nguyễn Văn Thông